

สื่อสร้างสรรค์ของคนทุกชั้นวัย

# เชียงใหม่ธุรกิจ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 139 ประจำเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2560 ราคา 20-

## 'อุตสาหกรรม'ร่วม'มพล.'รับฟังความคิดเห็น'แผนพัฒนาเมืองอาหาร'



ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร รองอธิการบดี และผู้จัดการโครงการฯ ก่อนจะเข้าสู่การเสวนาเรื่อง ทิศทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ดำเนินการเสวนา โดยรศ.ดร.ปรีชาอุปโยคิน ทีมที่ปรึกษาโครงการฯ อธิการบดี มพล. กล่าวในการบรรยายว่ารัฐบาลต้องการให้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร โดยมอบให้เชียงราย เป็นจังหวัดนำร่อง ร่วมกับแพร่ พะเยา และน่าน และมพล. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้คิดหาแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหาร จึงเป็นโอกาสของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วที่จะได้แสดงความคิดเห็น ขอให้แลกเปลี่ยนกันจากประสบการณ์ทั้งที่ประสบความสำเร็จและทั้งที่ล้มเหลว เพื่อนำไปสู่แนวทางหรือทิศทางที่ควรจะเป็น

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และเปิดตัวโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนโลจิสติกส์ รองรับบริการเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ที่ห้องประชุมพุระหง ชั้น 5 อาคาร M-Square มฟล. จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มพล. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานมาจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการ จำนวนกว่า 100 คน เพื่อให้ข้อเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การเสนอกรอบแนวคิด และจัดทำแผนแม่บท รวมถึงแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารในจังหวัดเขตภาคเหนือตอนบน 2 ต่อไป

ทั้งนี้ภายในการประชุมดังกล่าวแบ่งออกไปช่วงต่างๆ เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นเกิดขึ้นอย่างแท้จริง โดยมีทั้งการชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและแนวทางการดำเนินงาน โดย

ด้านนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีศักยภาพ โดยเฉพาะครัวของภาคเหนือเท่านั้น แต่ศักยภาพนั้นสามารถพัฒนาให้ไปถึงสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นเมียนมา ลาว หรือจีนได้ ที่มีปริมาณประชากรซึ่งหมายถึงความต้องการตลาด จำนวนกว่า 100 ล้านคน เชียงรายมีศักยภาพพอที่จะเป็น food valley แต่ต้องการได้รับการพัฒนาให้ถูกทิศทาง เชียงรายมีรายได้ราว 90,000 ล้านบาทต่อปี โดย 33% มาจากภาคเกษตรและอาหาร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายระบุว่า ต้องการจะให้ทิศทางแก่ผู้ทำงานเกี่ยวข้องว่า ต้องการให้ยกระดับตัวเลขรายได้จากภาคเกษตรและอาหารให้ขึ้นมาที่ 40% โดยให้มุ่งที่การเพิ่มคุณภาพไม่ใช่เพิ่ม หากทำแบบเดิมที่มุ่งเพิ่มที่ปริมาณจะทำให้ภาคเกษตรต้องขยายพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งจะกระทบกับพื้นที่ป่าไม้รวมถึงปริมาณน้ำ ที่ต้องใช้หล่อเลี้ยงในพื้นที่ตลอดปี จึงควรมุ่งหน้าไปสู่แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า พร้อมให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพภาคเกษตร-อาหาร ของเชียงรายมีกำลังไปพร้อมกับมุ่งหน้าสู่ความยั่งยืนต่อไป